

Số: 124/NQ-HĐND

Thành phố, Lai Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp
thứ mười một HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LAI CHÂU KHÓA III, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố;

Sau khi xem xét báo cáo số 149/BC-HĐND ngày 24/7/2020 của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố và việc thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một và việc thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo đối với việc trả lời, giải quyết những kiến nghị của cử tri, có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố để trả lời, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trong giải quyết kiến nghị của cử tri, các kiến nghị chính đáng liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của Nhân dân được thành phố tập trung giải quyết.

Các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri; nhiều kiến nghị được trả lời, giải quyết dứt điểm, thấu đáo; nội dung trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng, có các biên bản kèm theo.

- Tổng số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố là 44 kiến nghị (41 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, 01

kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thường trực HĐND, 02 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác).

- Việc thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND thành phố: Tổng số kiến nghị 43 kiến nghị (39 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác). UBND thành phố và các cơ quan chức năng đã quan tâm đến nay có 10/43 kiến nghị đã giải quyết xong.

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc tiếp thu, xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cử tri.

2. Hạn chế

(1) Qua giám sát tiến độ giải quyết, xem xét, xác minh nội dung kiến nghị của một số cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến kiến nghị của cử tri có thời điểm còn chậm.

(2) Nội dung trả lời của một số kiến nghị còn chưa rõ, còn chung chung, chưa đưa ra phương hướng giải quyết những nội dung mà cử tri kiến nghị, nhất là các kiến nghị liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao

1. Ủy ban nhân dân thành phố

- Tiếp tục nghiên cứu, xem xét, ưu tiên nguồn lực để giải quyết những kiến nghị đang giải quyết và chưa được giải quyết (*tại phụ lục số 03, 05*).

- Tập trung chỉ đạo kịp thời giải quyết 6 kiến nghị sau đây:

(1). Kiến nghị của cử tri Chang A Cầu, bản Gia Khâu 2, xã Sùng Phài nội dung liên quan đến đo đạc lại diện tích đất. Đề nghị UBND thành phố bổ sung dự toán thực hiện đo đạc cho 7 bản thuộc xã (Sùng Phài cũ) sau khi được phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện việc đo đạc cần ưu tiên thực hiện tại xã Sùng Phài trước.

(2). Kiến nghị của cử tri Đoàn Thị Hội, tổ dân phố số 3 phường Quyết Tiến liên quan đến nội dung xin mua đất dôi dư. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn có văn bản trả lời, hướng dẫn gửi trực tiếp đến cử tri Đoàn Thị Hội trước ngày 1/8/2020.

(3). Kiến nghị của cử tri Phê A Tùng, bản Sùng Chô xã Sùng Phài, nội dung liên quan đến nhận tiền bồi thường. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan thanh tra thành phố kiểm tra, làm rõ việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất trong việc chi trả tiền bồi thường cho nhân dân (theo nội dung kiến nghị của cử tri) trong tháng 10 /2020.

(4) Kiến nghị của cử tri Chang A Súa, bản Gia Khâu 1 xã Sùng Phài nội dung liên quan đến trả lại đất và GCNQSD đất do không thực hiện dự án dân bản Gia Khâu I. Đề nghị UBND thành phố thực hiện điều chỉnh quyết định phê duyệt phương án thu hồi đất kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri Chang A Súa trong tháng 8/2020.

(5) Cử tri tổ 3 phường Tân Phong kiến nghị liên quan đến Dự án Ao cá Bác Hồ nội dung giao đất tái định cư và tiền thuê nhà ở. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giao đất cho các hộ gia đình theo quy định trong tháng 8/2020.

(6) Cử tri tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng, nội dung liên quan đến dự án công trình thoát nước tổ 9. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời giao đất và thực hiện các chính sách cho hộ gia đình theo quy định hết quý III/2020.

- Đề nghị cơ quan Điện lực thành phố xem xét, giải quyết 01 kiến nghị đang giải quyết; 01 kiến nghị chưa được giải quyết thuộc thẩm quyền của Điện lực thành phố (*phụ lục số 04*) và tiếp tục ưu tiên, xem xét, giải quyết 02 kiến nghị đang giải quyết và 01 kiến nghị liên quan đến nguồn kinh phí trong việc thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 (*phụ lục số 05*).

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa III, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- TT.HĐND-UBND các xã, phường;
- VP HĐND-UBND thành phố;
- Trang Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Vương Văn Thắng

**BIỂU TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND THÀNH PHỐ
ĐÃ ĐƯỢC TIẾP THU, GIẢI QUYẾT XONG**
(Kèm theo Nghị quyết số **16/24/NQ** - **HNĐ** ngày **06** tháng 8 năm 2020 của **HNĐ** thành phố Lai Châu)

TT	Các nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời	Kết quả giám sát
	TRƯỚC KỲ HỌP		
	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG		
I	Cử tri Nguyễn Hữu Thái, bản Séo Làn Thạn: Đề nghị cơ quan chuyên môn thành phố xem xét điện tích đất gần chỗ điện lực Thành phố đã cấp cho đơn vị nào, thì yêu cầu đơn vị đó phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vì hiện nay đất đó đang để trống cỏ cây mọc rất tốt, không có đơn vị nào vệ sinh nên ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường của bản.	UBND thành phố trả lời: Diện tích đất trống giáp Điện lực thành phố được quy hoạch là đất tổ chức, hiện tại UBND tỉnh Lai Châu chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy UBND thành phố yêu cầu UBND phường Quyết Thắng tuyên truyền, vận động nhân dân tổ dân phố, bản gần khu vực đó tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong các đợt tổng vệ sinh theo quy định.	Tại thời điểm giám sát điện tích đất do cử tri phản ánh đã được phát quang, dọn dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường
II	XÃ SAN THẮNG		
I	Cử tri Hoàng Thị Ngân, bản San Thàng: Đề nghị làm đường điện từ nhà ông Phưông xuống nhà bà Mòi, hiện tuyến đường điện này các hộ đang dùng tạm bằng cột tre không đảm bảo an toàn.	UBND thành phố đã chuyển ý kiến của cử tri đến Công ty Điện lực Lai Châu. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường đoạn từ nhà ông Phưông xuống nhà bà Mòi hiện đang được cấp điện bởi tuyến đường dây 0,4KV sau TBA San Thàng 3. Theo kế hoạch, hiện nay Công ty Điện lực Lai Châu đang thực hiện đầu tư cải tạo, mở rộng bản kính cấp điện khu vực bản San Thàng trong năm 2020, trong đó có đầu tư đường điện từ nhà bà Mòi đến khu nhà tạm thuộc khu đất trồng hoa hồng của bản San Thàng	Tại thời điểm giám sát ngành điện đã đầu tư đường điện như theo ý kiến cử tri đề nghị
III	PHƯỜNG QUYẾT TIẾN		
I	Cử tri Vũ Đức Thuân, tổ dân phố số 6: Đề nghị thành phố chỉ đạo nhà thầu sớm thi công đoạn đường từ 4D đến ao cá của gia đình ông	Đoạn đường từ 4D đến ao cá của gia đình ông Lãng là một hạng mục của dự án: Hệ thống thoát nước khu vực tổ 11, phường Đoàn Kết, lý trình km0+297 đến km0+620 do	Qua giám sát tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường tại khu vực trên đã

	<p>Lãng. Nếu công trình không tiếp tục đầu tư, hoặc lâu mới có thể tiếp tục đầu tư thì làm rãnh thoát nước tạm thời để thoát nước thải của các hộ gia đình, tránh tình trạng nước thải ở một số hộ trên chảy xuống hộ phía dưới gây mất đoàn kết giữa các hộ gia đình.</p>	<p>Ban quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư. Dự án này đang xin ý kiến điều chỉnh của UBND tỉnh, cho đến nay vẫn chưa có Văn bản chấp thuận điều chỉnh của UBND tỉnh, do đó dự án chưa thể triển khai thi công tiếp. Tuy nhiên UBND thành phố Lai Châu đã chỉ đạo Ban quản lý dự án thành phố phối hợp với UBND phường Quyết Tiến kiểm tra thực tế, kết quả kiểm tra: Nguồn nước gây ô nhiễm xuất phát từ hộ gia đình ông Chung Thuyên. UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án thành phố phối với đơn vị thi công khắc phục xong tình trạng trên trước ngày 30/11/2019 (Có biên bản làm việc kèm theo).</p>	<p>được khắc phục</p>
<p>2</p>	<p>Cử tri Nguyễn Trung Thành, tổ dân phố số 8: Tại dự án trường THCS Quyết Tiến theo Quyết định số 353/QĐ-UBND, ngày 11/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Lai Châu: Diện tích thu hồi là 13.560m², nhưng hiện nay thành phố lại thu hồi 19.000m². Đề nghị thành phố cho biết làm như thế có đúng theo quy định của pháp luật hay không?</p>	<p>Tại Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất: Diện tích đất thu hồi tại dự án trường THCS Quyết Tiến là: 1,4ha; Tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất: Diện tích đất thu hồi bổ sung tại dự án trường THCS Quyết Tiến là: 0,5ha.; Tổng diện tích đất thu hồi tại dự án trường THCS Quyết Tiến là: 1,9ha. Việc thành phố thu hồi 19.000m² là đúng quy định của pháp luật.</p>	<p>Qua giám sát, việc UBND thành phố trả lời đảm bảo diện tích thu hồi đủ theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai châu</p>
<p>IV</p>	<p>PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</p>		
<p>1</p>	<p>Cử tri Nguyễn Thị Thu, tổ dân phố số 26: Đề nghị thành phố sớm hướng dẫn việc làm thủ tục công nhận huân, huy, chương cho các thành viên của hội cựu thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến</p>	<p>Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc hướng dẫn làm thủ tục công nhận huân, huy, chương cho các thành viên của hội cựu thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến. Khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. UBND thành phố sẽ triển khai đến các cơ quan, đơn vị và các tổ chức hội để thực hiện.</p>	<p>Qua giám sát chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện kiến nghị của cử tri.</p>
<p>2</p>	<p>Cử tri Vũ Đăng Nậy, tổ dân phố số 22: Đề nghị thành phố Lai Châu xem xét trả lời rõ thời gian nào thì tiến hành xây dựng triển khai dự án khu FLC và các hạng mục khác tại khu</p>	<p>Hiện nay UBND thành phố đã phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đông Nam (UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, dự kiến trong quý II năm 2020</p>	<p>Qua giám sát, khu vực 60 ha phía đông nam đang được các cơ quan chức năng của tỉnh lập bản đồ quy hoạch chi tiết</p>

	vực 60 ha phía Đông Nam, vì khu vực này đã quy hoạch treo hơn 7 năm, nay lại tiếp tục quy hoạch treo tiếp thì không biết đến thời gian nào?	sẽ phê duyệt đồ án quy hoạch).	tỷ lệ 1/500
3	Cử tri đại diện 10 hộ gia đình, tổ dân phố số 23 thuộc dự án Trần Đăng Ninh: Không nhất trí việc Nhà nước thu hồi cửa dự án này để làm khu vực cấp đất Tài định cư hoặc bán đấu giá đất. Đề nghị thành phố xem xét việc điều chỉnh phương án, cho mua diện tích đất đôi dư đối với các hộ gia đình	UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện dự án phát triển quỹ đất tạo nguồn thu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
4	Cử tri Nguyễn Văn Tùng, tổ dân phố số 23: Đất khu vực đường Phạm Văn Đồng kéo dài và từ ngõ 033 ở ổn định từ xưa đến nay, chúng tôi đi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2016 thì được trả lời là khu vực đang chỉnh lý chưa làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xin hỏi bao giờ thì chỉnh lý xong để cho Nhân dân được biết và đề nghị trả lời rõ việc quy định về đo đạc diện tích đất để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?	UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại tổ 23, phường Đông Phong. Kết quả: hồ sơ xin cấp giấy của ông Nguyễn Văn Tùng tiếp nhận năm 2016 và được cơ quan chuyên môn trả về với lý do diện tích trong hồ sơ xin cấp giấy và diện tích thực tế có sự sai lệch (diện tích trong hồ sơ lớn hơn diện tích thực tế sử dụng); Thực hiện Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, việc chỉnh lý biên động thửa đất, đo đạc diện tích đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai. Đề nghị ông Nguyễn Văn Tùng liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu để được giải quyết theo quy định.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
5	Cử tri Nguyễn Văn Nam, tổ dân phố số 24: Đề nghị thành phố bổ sung thêm kinh phí làm đường bê tông cho 41m chiều dài đoạn từ Nhà văn hóa tổ dân phố số 24 đến nhà ông Vũ Đăng Chiến. Vì hiện đang triển khai Quyết	UBND thành phố đã chỉ đạo phòng QLDT kiểm tra thực tế, tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 về việc giao chỉ tiêu xây dựng đường GTNT năm 2019 cho các xã, phường theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Những	Qua giám sát, đoạn đường trên đã được đầu tư xây dựng

	định thành phố duyệt cho có 200m chiều dài là còn thiếu 41m.	tuyến còn lại yêu cầu UBND phường kiểm tra lập danh sách chính xác trình UBND thành phố (qua phòng QLĐT) xem xét đầu tư khi có kinh phí. Đối với đường bê tông cho 41m chiều dài đoạn từ Nhà văn hóa tổ dân phố số 24 đến nhà ông Vũ Đăng Chiến, hiện UBND thành phố đã cấp kinh phí cho UBND phường để mua vật liệu làm đường.	Qua giám sát, ý kiến cử tri đã được giải quyết
6	Cử tri Đào Tiến Hùng, tổ dân phố số 23: Đề nghị khắc phục việc san ủi đất mặt bằng sau khu dân cư đường Vương Thừa Vũ vì làm đất lấp hết công rãnh, tràn vào nhà dân và đề nghị trả lại hành lang 3m phía sau khu dân cư khu vực này theo quy định.	Đối với việc san ủi mặt bằng sau khu dân cư đường Vương Thừa Vũ bị đất lấp công rãnh, phòng Quản lý đô thị đã tiến hành nạo vét hoàn thành trong tháng 12 năm 2019 và trả lại hành lang phía sau khu dân cư theo quy định.	
V	PHƯỜNG ĐOÀN KẾT		
1	Cử tri Ông Di A Sà, tổ dân phố số 7: Đề nghị xem xét điều chỉnh việc tăng giá đất hàng năm đối với đất phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, giá đất hiện nay quá cao người dân không có tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.	Tại Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Do đó, UBND thành phố không có thẩm quyền điều chỉnh giá đất; Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu phù hợp với thực tế địa phương.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
2	Cử tri Trương Văn Thoa, tổ dân phố số 7: Đề nghị UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo phòng, ban chuyên môn thành phố khảo sát và phân bổ kinh phí để nâng cấp ngõ 151 thông sang nhà văn hóa phường, hiện nay đã được nhân dân trên địa bàn tổ dân phố đồng thuận 100%. (Phường đã có tờ trình và biên bản họp	Hiện tại, UBND thành phố đã bố trí kinh phí, giao phòng Quản lý đô thị đang triển khai thi công nâng cấp Ngõ 151 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết.	Qua giám sát, ngõ 151 đường Trần Hưng Đạo phường Đoàn Kết đã được thực hiện

	tổ dân phố lên UBND Thành phố).		
	Cử tri Đỗ Đình Thọ, tổ dân phố số 4: Đề nghị Thành phố xem xét, cấp kinh phí cho làm công thoát nước từ khu nhà nghỉ Ban Hải ra đến đoàn tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (Khi thành phố cho nâng cấp đoạn đường tránh chợ không làm hệ thống công thoát nước nên mỗi khi trời mưa nước ứ đọng, tràn vào nhà dân).	Khi nâng cấp tuyến đường tránh chợ trung tâm thành phố đã nâng cấp cả hệ thống thoát nước vẫn đảm bảo thoát nước theo hướng thoát nước cũ; Đối với đề nghị đầu tư làm công rãnh thoát nước từ khu nhà nghỉ Ban Hải ra đến đoàn tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng. Qua kiểm tra thực tế, hiện nay rãnh thoát nước cũ nằm giữa các hộ dân cư nên không còn mặt bằng để thi công rãnh, để làm được công thoát nước, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đoàn Kết thống nhất với các hộ gia đình về phương án xây dựng rãnh thoát nước theo kiến nghị của cử tri. Cho đến thời điểm hiện tại, các hộ gia đình chưa thống nhất được nên chưa thể thực hiện.	Qua giám sát, không còn đất để thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri
VI	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Chang A Cầu, bản Gia Khâu II: Đề nghị công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp tụ ý thay đổi, sơn phủ biển số xe, thay đổi màu sơn xe, nẹp bô (xe máy)	Công an thành phố Lai Châu hiện nay đang thực hiện nghiêm túc các quy định về xử phạt vi phạm; tất cả các trường hợp vi phạm giao thông trong đó có những nội dung cử tri nêu như: Tự ý thay đổi, sơn phủ biển số xe, thay đổi màu sơn xe... đều bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của công an thành phố
	CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP		
1	PHƯỜNG ĐOÀN KẾT		
1	Cử tri Vương Quốc Chấn – Tổ dân phố số 11: Đề nghị thành phố sớm có phương án đền bù phân đất nhà nước đã thu hồi để làm đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel cũ (phần hồ trợ tài sản vật kiến trúc trên đất người dân đã được nhận).	Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình phân đất nhà nước đã thu hồi để làm đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel cũ đã được thực hiện xong, không còn hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc. Nhà thầu đang thi công các hạng mục còn lại dự án.	Qua giám sát, kiến nghị cử tri đã được giải quyết xong
2	Cử tri Vương Quốc Chấn – Tổ dân phố số	Tuyến đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel cũ, đoạn	Qua giám sát, kiến nghị cử tri đã được giải quyết xong

<p>11: Đề nghị UBND Thành Phố quan tâm sớm hoàn thành con đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel cũ.</p>	<p>từ cộc 31 đến cuối tuyến, nhà thầu đã thi công xong tất cả các hạng mục được duyệt. Tuy nhiên, đoạn từ cộc D1 đến cộc 31, nhà thầu chưa thể thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất mới bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án thành phố đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6 năm 2020.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
<p>3</p> <p>Cử tri Lưu Quang Vinh - Tổ dân phố số 3: Từ ngày đầu xây dựng Thị xã Lai Châu, Tỉnh đã có quy hoạch cho chôn cất người chết ở khu nghĩa trang Quyết Thắng, gần đây UBND xã Nậm Lông cho đặt biển cắm chôn cất hài cốt, tro cốt người chết dưới mọi hình thức ở đầu đường đi vào khu nghĩa trang. UBND xã Nậm Lông làm như vậy có đúng không? Đề nghị các cơ quan chức năng có thông báo và giải thích rõ cho nhân dân được biết.</p>	<p>Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu đến năm 2030, theo đó “các nghĩa trang rải rác nằm trên địa bàn thành phố hiện nay sẽ đóng cửa trồng cây xanh tạo cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường cho thành phố”. Đồng thời, hiện nay Nghĩa trang Phan Lin - xã San Thàng – Thành phố Lai Châu được quy hoạch sử dụng làm nơi chôn cất người chết trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đề nghị các xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc an táng tại Nghĩa trang Phan Lin để đảm bảo vệ sinh môi trường và quy hoạch chung của thành phố.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
<p>4</p> <p>Cử tri Nguyễn Xuân Thọ - Tổ dân phố số 12: Việc chỉ đạo xây dựng chợ Trung tâm thành phố trách nhiệm thuộc về cấp nào Tỉnh hay Thành phố, doanh nghiệp quản lý chợ cho người đi thu phí chỗ ngồi của người bán hàng không có cưỡng vế biên lai cho dân; đề nghị các cấp có thẩm quyền cho kiểm tra làm rõ.</p>	<p>Nội dung 1: Việc chỉ đạo xây dựng Chợ Trung tâm thành phố trách nhiệm thuộc về cấp nào Tỉnh hay Thành phố. Thực hiện Nghị định số 02/2003/ND-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/ND-CP; Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. UBND thành phố đã thực hiện đầu thầu quản lý chợ Trung tâm thành phố Lai Châu theo quy định và bàn giao chợ cho nhà thầu trúng thầu là Liên danh Minh Trung - Tiến Chanh quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác. Sau khi được công nhận quản lý chợ,</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>

		<p>doanh nghiệp đã tiến hành quản lý, kinh doanh, khai thác và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục về đất nên đến nay doanh nghiệp chưa tiến hành đầu tư xây dựng chợ theo tiến độ. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan thành phố có liên quan phối hợp cùng doanh nghiệp tìm giải pháp và đề xuất với UBND tỉnh nhằm tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng chợ theo quy định.</p> <p>+ Nội dung 2: Doanh nghiệp quản lý chợ cho người đi thu phí chỗ ngồi của người bán hàng không có công vé biên lai cho dân; đề nghị các cấp có thẩm quyền cho kiểm tra làm rõ.</p> <p>Trong quá trình đầu tư nâng cấp chợ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của các hộ tiểu thương, UBND thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp bố trí các vị trí bán hàng kinh doanh tạm trong phạm vi cho phép; việc thu các khoản phí vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phí điện, nước để duy trì hoạt động của chợ do doanh nghiệp thực hiện theo quy định. Ngoài khu vực được thành phố cho phép sử dụng tạm, doanh nghiệp quản lý chợ không định không thực hiện thu bất kì khoản phí nào của người bán hàng tại các khu vực khác. Dòng thời UBND thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; giao các cơ quan chuyên môn thành phố tiến hành xác minh làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri.</p>	<p>Qua giám sát, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Đoàn Kết kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri</p>
5	<p>Cử tri Nguyễn Xuân Thọ: Đề nghị HDND thành phố giám sát việc quản lý những phần đất dôi dư trên địa bàn thành phố. Hiện nay có hộ thi được giải quyết, có hộ thi do đặc rất nhiều làn rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết, đôi với những khu vực đã được giải quyết đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra và thông</p>	<p>Thường trực HDND thành phố Lai Châu đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng đất dôi dư trên địa bàn thành phố. Tổ chức kế hoạch giám sát trong tháng 7, 8 năm 2020</p>	<p>Thường trực HDND thành phố Lai Châu đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng đất dôi dư trên địa bàn thành phố, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát</p>

	báo cho nhân dân được biết			và chỉ đạo thực hiện nội dung giám sát trong tháng 7/2020
6	Cử tri Lù Văn Coóng - Tổ dân phố số 8: Việc dồn dân vào hợp chợ ở chỗ đất trống khu vực chợ Trung tâm doanh nghiệp đang xây dựng có kế hoạch, công văn chỉ đạo hay không? Có hợp các hộ kinh doanh có liên quan đề thông báo và thông nhất hay không? Trả lời cho Nhân dân được biết	Thực hiện Quy chế quản lý đô thị, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh bày bán hàng trong đó có khu vực chợ Trung tâm thành phố. Do đó, người bán hàng tại các tuyến đường xung quanh chợ Trung tâm thành phố đã di chuyển vào khu đất đang chuẩn bị đầu tư xây dựng chợ Trung tâm thành phố bán hàng.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
7	Cử tri Lù Văn Coóng: Đề nghị cấp GCNQSDĐ rừng cho các hộ đang trồng rừng trên địa bàn để thuận lợi cho việc chăm sóc bảo vệ rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng.	Hiện tại, dự án cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp đồng loạt trên địa bàn phường Đoàn Kết không còn thực hiện. Do vậy, đề nghị các hộ gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp liên hệ UBND phường Đoàn Kết để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục THHC ban hành mới; Danh mục THHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
8	Cử tri Phạm Thị Thùy Linh – Tổ dân phố số 12: Nhà tôi nằm trong khu vực giải tỏa để làm đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel. Gia đình đã tháo dỡ nhà được 1 năm nay nhưng thành phố vẫn chưa cấp đất tái định cư cho gia đình. Đề nghị UBND Thành phố xem xét cấp đất tái định cư cho gia đình tôi vào vị trí phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ.	UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức bốc thăm và giao đất tái định cư cho bà Phạm Thị Thùy Linh tại thửa đất số 04, lô 36B, KDC 1B theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá QSD đất trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Hiện gia đình bà Phạm Thị Thùy Linh đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công hạng mục mặt đường để đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng.	Đoàn giám sát, kiến nghị cử tri đã được giải quyết xong	Đoàn giám sát, kiến nghị cử tri đã được giải quyết xong
II	PHƯỜNG QUYẾT TIẾN			

1	<p>Cử tri Đỗ Văn Đông, Vũ Đức Thuận, Vũ Đăng Mạc, Nguyễn Ngọc Du - Tổ dân phố số 6: Trước khi lập các dự án đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng dân cư, đề nghị thành phố chỉ đạo tổ chức họp khu dân cư để xin ý kiến nhân dân. Trước khi thi công công trình, đề nghị nhà thầu cung cấp Quyết định khởi công, hồ sơ thiết kế cho UBND phường, UBNDTQ, khu dân cư để địa phương thông báo cho nhân dân biết và tổ chức giám sát công trình, như vậy sẽ đảm bảo Quy chế dân chủ.</p>	<p>Trước khi lập các dự án đầu tư, UBND thành phố đã chỉ đạo các Chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung tổ chức họp để xin ý kiến Nhân dân; đồng thời, trước khi thi công công trình, một số Chủ đầu tư đã thực hiện việc bàn giao các tài liệu có liên quan cho UBND phường (Quyết định phê duyệt báo cáo KIKT, lệnh khởi công, hồ sơ thiết kế BVTC...). Việc còn một số chủ đầu tư thực hiện chưa nghiêm túc, UBND thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra và quán triệt các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, gửi các tài liệu liên quan đến đại diện cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
2	<p>Cử tri Nguyễn Ngọc Du – Tổ dân phố số 5: Đề nghị thành phố xem xét đầu tư bê tông hóa đoạn đường từ Nhà văn hóa tổ dân phố số 5 đến trường Mầm non Bình Minh, trường Tiểu học Quyết Tiến để thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con đi học</p>	<p>UBND thành phố Lai Châu đã ban hành Văn bản số 68/HUBND-VP ngày 26/9/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai thành phố Lai Châu, dự án đi qua trước công trường Mầm non Bình Minh. Trong thời gian tới, khi thành phố triển khai thực hiện dự án đường vành đai sẽ đảm bảo đi lại thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con đi học.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
3	<p>Cử tri Lý Thị Tuyền – Tổ dân phố số 7: Đề nghị thành phố cho chủ trương, quy định cụ thể về việc treo cờ Tổ quốc để đảm bảo sự đồng bộ (quy định căn cờ, vị trí treo cờ).</p>	<p>UBND thành phố đã tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản hướng dẫn về việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn thành phố Lai Châu để đảm bảo sự đồng bộ và mỹ quan đô thị. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 188/HD-VHTT, ngày 06/5/2020 hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc treo cờ Tổ quốc để áp dụng đồng bộ đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thành phố Lai Châu.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
4	<p>Cử tri Lý Thị Tuyền – Tổ dân phố số 7: Chợ Đoàn Kết đã thi công nhiều năm nay xong vẫn chưa hoàn thành Nhân dân rất bức xúc. Trong thời gian qua, Ban quản lý chợ đã tổ chức cho Nhân dân họp chợ tại vị trí đang</p>	<p>Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Đội quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục làm tốt công tác trật tự đô thị trên địa bàn, tuyên truyền tới các hộ kinh doanh không bán hàng tại các vị trí không được phép kinh doanh, chuyển đến bán hàng tại các</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>

	xây dựng chợ song không có mái che, không có nhà vệ sinh và cây xanh. Đề nghị thành phố có giải pháp thực hiện và sau tết nguyên đán mới tổ chức họp tại vị trí mới, trước tết để Nhân dân tiếp tục họp chợ tại những tuyến đường không trọng điểm.	chợ đáp ứng điều kiện kinh doanh như chợ Tân phong I, chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống phường Tân Phong...; xử lý nghiêm đối với các trường hợp có tình vi phạm. Đồng thời UBND thành phố tiếp tục đề nghị với UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc thủ tục về đất để doanh nghiệp có thể triển khai đầu tư xây dựng chợ theo quy định.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
5	Cử tri Nguyễn Thị Kiêm - Tổ dân phố số 6: Đề nghị thành phố có giải pháp để làm đường dẫn nước vào ao cá của các hộ gia đình vì khi mưa lớn, việc vận hành tấm ngăn đập gặp khó khăn.	UBND thành phố đã đầu tư hệ thống thoát nước từ phường Quyết Thắng đến xã Nậm Loông, trên dọc tuyến có đầu tư các đập lấy nước phục vụ sản xuất của nhân dân. Hiện nay, công trình đã hoàn thành và được các bên thống nhất nghiệm thu. Đập lấy nước tại vị trí tổ dân phố số 6 đã có biên bản và thông nhất phương án vận hành, đề nghị các hộ dân vận hành đập theo biên bản đã được ký ngày 09/12/2016 (có biên bản kèm theo).	
III	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri Vũ Thị Luyến - Tổ dân phố số 24: Đề nghị thành phố xem xét bố trí lại dây điện và các loại dây viễn thông gọn vào 01 bên đường, tránh tình trạng như hiện nay dây điện ngang đường rất nguy hiểm (đoạn từ Bệnh viện Tĩnh đến Trung đoàn 880) vì hiện nay có rất nhiều phương tiện giao thông đi lại qua trục đường này.	UBND thành phố đã chỉ đạo các bên bố gọn các dây điện, dây viễn thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, riêng một số dây điện sinh hoạt của nhà dân kéo ngang qua đường không thuộc lực quản lý, UBND thành phố yêu cầu các gia đình tự bố gọn để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.	Qua giám sát, kiến nghị cử tri đã được giải quyết
IV	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Má A Chur - Bản Gia Khâu II: Trước đây gia đình tôi đã hiến đất để xây dựng điểm trường Mâm non (Điểm trường bản Gia Khâu II). Tuy nhiên hiện nay điểm trường không còn hoạt động và chuẩn bị thanh lý. Đề nghị các cấp xem xét trả lại đất	Công trình nhà lớp học Điểm Gia Khâu 2, Trường mầm non Nậm Loông đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSD đất số BL020070 ngày 22/3/2013. Thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dư	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố

<p>cho gia đình hoặc đền bù cho gia đình.</p>	<p>thừa không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì công trình nhà lớp học Điểm Gia Khâu 2, Trường mầm non Nậm Loong đang được dự kiến để thực hiện đầu giá tại sân. Căn cứ khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo đó, kiến nghị của cử tri Mã A Chur - Bản Gia Khâu II, xã Nậm Loong là không có căn cứ giải quyết.</p>	
<p>Cử tri bản Hối Lùng, Lùng Thàng: Đề nghị UBND thành phố có giải pháp xử lý khu vực nước dâng tại bản Lùng Thàng, tránh ảnh hưởng thiệt hại đến tài sản của Nhân dân</p> <p>2</p>	<p>UBND thành phố đã giao phòng Kinh tế thành phố làm chủ đầu tư xây dựng công trình. Hiện tại, phòng Kinh tế đã tổ chức thực hiện xong công tác thu hồi đất để triển khai dự án theo nội dung Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thành phố và Văn bản số 572/UBND-TCKH ngày 25/3/2020 của UBND thành phố Lai Châu về việc đồng ý chủ trương công trình: Khắc phục, xử lý ngập úng tại bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài. Phần đầu hoàn thành xây dựng xong trước mùa mưa 2020.</p>	<p>Qua giám sát, kiến nghị cử tri đang được các cơ quan chuyên môn được giao tổ chức thực hiện</p>

**BIỂU TÒNG HỢP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND THÀNH PHỐ
ĐÀ ĐƯỢC TIẾP THU, ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT**

(Kèm theo Nghị quyết số ~~124~~ /NQ - HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của HĐND thành phố Lai Châu)

TT	Các nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời	Kết quả giám sát
	TRƯỚC KỲ HỌP		
	PHÒNG ĐỒNG PHONG		
I	Cử tri Phan Quang Tú, tổ dân phố số 26: Đề nghị thành phố cho sửa chữa điện chiếu sáng đường Lý Tự Trọng; đường Nguyễn Trung Trực và lắp mới điện sáng cho đường Nguyễn Văn Trỗi vì khu vực này đã xảy ra tai nạn giao thông làm chết người.	Đổi với hệ thống điện tuyến đường Lý Tự Trọng, đường Nguyễn Trung Trực, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án thành phố là chủ đầu tư thực hiện công tác bảo hành. Hiện Ban Quản lý dự án thành phố đang triển khai thi công. Đổi với đường Nguyễn Văn Trỗi đã được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng một bên làn đường, bên còn lại hiện chưa có. Tuy nhiên hiện nay UBND thành phố chưa bố trí được kinh phí lắp đặt làn còn lại, đề nghị Nhân dân tạm thời khắc phục.	Quan giám sát, hệ thống điện chiếu sáng đường Lý Tự Trọng đường Nguyễn Trung Trực mới thi công đang trong giai đoạn bảo hành Thành phố đã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng một bên đường Nguyễn Văn Trỗi, còn một bên làn đường chưa được đầu tư.
II	XÃ SÙNG PHÀI		
I	Cử tri Chang A Cầu, bản Gia Khâu II: Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm lập phương án đo đạc lại cho Nhân dân diện tích đất đã được số hóa và chưa được đo đạc trên địa bàn xã Nậm Loỏng	Hiện tại, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính theo quy định.	Qua giám sát, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đang trình phê duyệt dự toán.
III	PHÒNG TÂN PHONG		
I	Cử tri Phạm Đức Thăng - Tổ dân phố số 7: Việc nộp thuế tiền sử dụng đất của các hộ gia đình Nông trường cũ đã gửi đơn kiến nghị lên	UBND thành phố đã có văn bản số 667/UBND-VP ngày 10/4/2020 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố

	<p>UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân vào đầu tháng 6 năm 2019 và hứa sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn sau 45 ngày sẽ có trả lời cụ thể cho nhân dân. Sau một thời gian UBND thành phố có Công văn số 1206/UBND ngày 20/6/2019 về việc rà soát số lượng các hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ, cho mượn làm nhà ở của Nông trường Tam Đường. Nhưng đến nay chưa trả lời cụ thể. Đề nghị các cấp sớm xem xét, giải quyết, thông báo cho nhân dân.</p>	<p>cục Thuế rà soát các hộ gia đình, cá nhân nguyên là cán bộ Nông trường Tam Đường được Nông trường Tam Đường giao đất, cho mượn đất để làm nhà ở trước ngày 15/10/1993 để thực hiện thoái thu tiền sử dụng đất theo nội dung Công văn số 680/UBND-KTN ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 05/3/2020. Ngày 12/5/2020, đã tổ chức họp đối thoại với 28 hộ gia đình để giải thích, tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.</p>	
IV	<p>PHƯỜNG QUYẾT TIỀN</p>		
1	<p>Cử tri Đoàn Thị Hội, tổ dân phố số 3: Gia đình tôi làm đơn xin được mua phần đất dôi dư trên trục đường 58m từ nhiều năm nay, đến nay vẫn chưa được giải quyết. Với lý do có tranh chấp giữa 2 hộ liên kề. Theo gia đình phần đất gia đình có nguyện vọng mua không liên quan đến việc giải quyết tranh chấp của 2 hộ. Đề nghị thành phố sớm xem xét giải quyết.</p>	<p>UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát danh sách mua đất dôi dư tại phường Quyết Tiến, kết quả: Ngày 09/11/2016, phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận danh sách các hộ gia đình xin mua đất dôi dư do UBND phường Quyết Tiến gửi đến, trong đó có đơn của bà Đoàn Thị Hội (không có hồ sơ). Sau khi tổng hợp, kiểm tra, ngày 15/3/2017, phòng Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 197/TB-TNMT đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến các tổ dân phố, bản để các hộ gia đình đã nộp đơn xin mua đất dôi dư bổ sung bản trích lục (hoặc trích đo địa chính) thửa đất, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường; Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2017, phòng Tài nguyên – Môi trường không nhận được thành phần bổ sung hồ sơ của hộ gia đình nên đã có văn bản số 1507/TNMT ngày 31/12/2017 về việc trả lời đơn đề nghị của công dân, trong đó nêu rõ hồ sơ mua đất dôi dư của bà Đoàn Thị Hội không đủ điều kiện thẩm định (do chỉ có đơn xin mua, không có bản trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất xin</p>	<p>Qua giám, gia đình bà Đoàn Thị Hội chưa có phiếu trích đo thửa đất dôi dư, có GCNQSDĐ chưa chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất liền kề giáp khu đất dôi dư, .</p>

		<p>mua). Đề nghị bà Đoàn Thị Hội liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trình tự thủ tục xin giao đất có thu tiền sử dụng đất (xin mua đất đôi dư) theo quy định</p>	
CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP			
I			
XÃ SÙNG PHÀI			
1	<p>Cử tri Phê A Tùng – Bản Sùng Chồ: Gia đình tôi bị thu hồi đất để làm tuyến đường số 1. Hiện nay gia đình chưa nhận đủ số tiền bồi thường theo quy định. Đề nghị UBND Thành phố xem xét giải quyết</p>	<p>Hộ gia đình ông Phê A Tùng bị thu hồi đất tại dự án: Đường nối các khu dân cư đến vùng sản xuất thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối Quốc lộ 4D đến nhà máy gạch Tuynen cũ): Tuyến số 1.</p> <p>Cụ thể như sau: Hộ gia đình ông Phê A Tùng được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 163.383.926 đồng. Tổng diện tích đất thu hồi 567,8m²; loại đất: Đất trồng cây hàng năm. Do tiến độ thực hiện của dự án nên ngày 21/9/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã phối hợp với ban Quản lý dự án Thành phố và UBND xã Nậm Loông chỉ trả trước tiền bồi thường theo áp giá dự thảo phương án bồi thường cho hộ gia đình ông Phê A Tùng là 162.277.526 đồng (có hóa đơn kèm theo).</p> <p>Vậy hiện nay, gia đình ông Phê A Tùng còn lại số tiền bồi thường chưa nhận là 1.106.400 đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã nhiều lần đến gia đình để chỉ trả nốt số tiền còn lại nhưng gia đình không nhận.</p> <p>Trong thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ mời gia đình đến UBND xã Sùng Phài để phối hợp giải quyết.</p>	<p>Qua giám sát, đoàn giám sát ghi nhận kiến nghị của gia đình Phê A Tùng chưa nhận đủ số tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố do trung tâm phát triển quỹ đất chỉ trả. (có biên bản làm việc kèm theo) Đoàn giám sát kiến nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trên để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ</p>
2	<p>Cử tri Chang A Súa – Bản Gia Khâu I: Năm 2019 khu đất của gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi để phục vụ dự án dân dân bản Gia Khâu I, cơ quan thu hồi đất mượn số của gia</p>	<p>UBND thành phố Lai Châu đã có Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ dự án: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giao dân xã Nậm Loông cho 08 hộ gia đình có đất thu hồi và 02 hộ gia</p>	<p>Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đang được UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thực</p>

đình để làm các thủ tục liên quan, hiện nay đã xóa hết diện tích đất của gia đình trong sổ đỏ và trích yếu ở phía sau. Yêu cầu xem xét làm rõ và trả lại đất cho gia đình.

đình có tài sản trên đất thu hồi, có 07 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, 03 hộ không nhất trí thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Vì vậy mục đích của dự án không thực hiện được, UBND thành phố đã có Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 về việc dừng triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình: Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật giãn dân xã Năm Loông và yêu cầu các hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hoàn trả lại tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị chính lý do thu hồi đất của hộ gia đình ông Chang A Súa, UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tham mưu thực hiện hủy Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, Quyết định thu hồi đất và trình chính lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trước khi thu hồi.

hiện, tuy nhiên đến thời điểm giám sát các cơ quan chuyên môn chưa thống nhất phương án hủy quyết định phê duyệt phương án bồi thường, quyết định thu hồi đất và chưa thực hiện chính lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cứ tri.

**BIỂU TÔNG HỢP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND THÀNH PHỐ CHŨA GIẢI QUYẾT VÀ CÁC KIẾN NGHỊ
ĐÃ ĐƯỢC TIẾP THU NGHIÊN CỨU, XEM XÉT NHƯNG CHƯA BỎ TRÍ ĐƯỢC NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số ~~132~~ /NQ - HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của HĐND thành phố Lai Châu)**

TT	Các nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời	Kết quả giám sát
	CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT		
	TRƯỚC KỲ HỌP: KHÔNG CÓ		
	CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP		
1	PHÒNG TÂN PHONG		
	Cử tri phường Tân Phong: Đề nghị UBND Thành phố xem xét, giao cho cấp nào quản lý tại chợ Trung tâm thương mại. Hiện tại các hộ tiểu thương tràn ra ngoài đường, vỉa hè hoạt động buôn bán, không hoạt động trong chợ; gây khó khăn cho việc quản lý trật tự đô thị của UBND phường	Chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống phường Tân Phong do doanh nghiệp tư nhân Tiến Mạnh đầu tư, hoàn thiện và đưa vào quản lý, hoạt động từ năm 2011 với tổng diện tích: 4.500m ² gồm 448 kiốt, ô chợ. Trong quá trình hoạt động chợ, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh tổ chức bốc thăm ki ốt, ô chợ cho các hộ tại chợ Trung tâm Thương mại và thực phẩm tươi sống phường Tân Phong. Đồng thời bàn giao danh sách các hộ trúng thầu cho Công ty Tiến Mạnh để thực hiện quản lý theo quy định. Tuy nhiên do một số người bán hàng cố tình bày bán hàng tại lề đường, vỉa hè xung quanh chợ gây mất mỹ quan đô thị. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp với UBND phường Tân Phong thực hiện công tác tuyên truyền, ổn định trật tự đô thị, đến nay cơ bản người bán hàng đã ổn định kinh doanh tại các vị trí trong chợ.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố

	CÁC KIẾN NGHỊ TIẾP THU XEM XÉT, NGHIÊN CỨU NHƯNG CHƯA BỎ TRÍ ĐƯỢC NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN		
	TRƯỚC KỶ HỌP VÀ SAU KỶ HỌP		
	XÃ SAN THẮNG		
1	Cử tri Vũ Xuân Trường, bản Mới: Đề nghị nạo vét đất đá ở rãnh thoát nước hai bên đường từ nhà máy xi măng xuống công chợ San Thắng trong quá trình thi công chợ. bãi để xe làm ảnh hưởng đất đá lấp đầy rãnh hiện nước không thoát được tràn ra đường.	UBND thành phố không bố trí kinh phí, do đó chưa thực hiện được các kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
2	Đề nghị làm đoạn nối tiếp mương cho bản đoạn từ bản Xéo Sin Chải đến rừng cấm bản Càng Đẳng dài khoảng 1km để nhân dân lấy nước sản xuất	UBND thành phố không bố trí kinh phí, do đó chưa thực hiện được các kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
3	Đề nghị làm rãnh thoát nước hai bên đường trục bản từ nhà ông Quán đến rừng cấm và làm nắp dây rãnh hai bên đường bê tông trục bản Phan Lìn, Càng Đẳng từ nhà ông Sừu đến nhà ông Quán vì đoạn đường này dốc và mặt đường hẹp, hai bên là rãnh thoát nước; việc đi lại rất nguy hiểm (đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại vị trí này).	UBND thành phố không bố trí kinh phí, do đó chưa thực hiện được các kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
4	Đề nghị làm nối tiếp mương thoát lũ nậm Cozin xuống suối to đến bản Hon và có biện pháp xử lý đoạn đầu dang làm, những ngày mưa to và mùa lũ ảnh hưởng đến hoa màu, ao cá của nhân dân.	UBND thành phố không bố trí kinh phí, do đó chưa thực hiện được các kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố

II	PHƯƠNG QUYẾT TIỀN		
1	<p>Cử tri Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Thị Kiểm – Tổ dân phố số 6: Đề nghị thành phố xem xét đầu tư làm rãnh thoát nước tại ngõ 56, 479 và ngách 011 để đảm bảo môi trường.</p>	<p>UBND thành phố không bố trí được kinh phí, do đó chưa thực hiện được các kiến nghị của cử tri. UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>

**BIỂU TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND THÀNH PHỐ
THUỘC THĂM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VÀ CƠ QUAN VIÊN THÔNG**
(Kèm theo Nghị quyết số **134/NQ** - **HNND** ngày **06** tháng 8 năm 2020 của **HNND** thành phố Lai Châu)

TT	Các nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời	Kết quả giám sát
	TRƯỚC KỲ HỌP: DĂNG GIẢI QUYẾT		
I	PHƯỜNG ĐOÀN KẾT		
1	Cử tri Đào Văn Thành, tổ dân phố số 10: Đề nghị cho bỏ gọn và thu những dây không sử dụng của hệ thống đường dây cáp viễn thông treo trên mái nhà người dân khu vực ngõ 226 và ngách 10 nhóm 3 tổ dân phố số 10 và di chuyển cột điện to ngay đầu ngách số 10, chiếm đường đi gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.	UBND thành phố đã giao UBND phường Đoàn Kết có văn bản gửi trực tiếp đến VNPT tỉnh Lai Châu đề nghị giải quyết kiến nghị của cử tri. UBND phường Đoàn Kết đã ban hành Văn bản số 898/UBND ngày 7/11/2019 gửi VNPT Lai Châu đề nghị giải quyết. Đến thời điểm hiện tại, VNPT Lai Châu đã bỏ gọn và thu những dây không sử dụng của hệ thống đường dây cáp viễn thông treo trên mái nhà người dân khu vực ngõ 226 và ngách 10 nhóm 3 tổ dân phố số 10. Việc di chuyển cột điện đầu ngách VPNT đang thỏa thuận với nhân dân đề thống nhất phương án di dời.	Qua giám sát, hệ thống dây cáp viễn thông đã được bỏ gọn. Việc di chuyển cột điện đang được cơ quan VPNT thỏa thuận với nhân dân đề thống nhất phương án di dời
	CHƯA GIẢI QUYẾT		
I	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Phê A Chứ, bản Sùng Chồ: Đọc quốc lộ 4D gần Doanh nghiệp Chu Văn Đại có 2 cột điện của Công ty Điện lực Lai Châu bố trí sâu vào đất các hộ gia đình gây khó khăn cho việc làm nhà ở. Đề nghị UBND Thành phố có ý kiến với Công ty Điện lực di dời các cột điện ra gần đường quốc lộ hoặc nâng cao hệ thống cột điện tránh ảnh hưởng đến các hộ gia đình.	UBND thành phố đã chuyển ý kiến của cử tri đến Điện lực thành phố. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, tuyến DZ 0,4kV sau TBA Sùng Chồ đoạn đọc quốc lộ 4D gần Doanh nghiệp Chu Văn Đại có cột điện bố trí sâu vào đất của các hộ gia đình thuộc tài sản của Công ty Điện lực Lai Châu đầu tư, xây dựng năm 2002. Trước khi đầu tư xây dựng tuyến đường điện trên, đại diện chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước như: Khảo sát lập hồ sơ thiết kế chi tiết phù hợp với mặt bằng hiện trạng, thỏa thuận hướng tuyến, vị trí chôn cột... và được các bên liên	Đoàn giám sát, nhất trí với nội dung trả lời của điện lực thành phố

quan chấp thuận. Hiện tại tuyến đường điện trên đang cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hộ dân bản khu vực bản Sùng Chô. Trước mắt ngành điện chưa có kế hoạch di chuyển cột điện ra gần đường quốc lộ theo ý kiến, kiến nghị của cử tri Phê A Chừ. Điện lực thành phố xin tiếp thu ý kiến và sẽ đăng ký danh mục cải tạo tuyến đường điện khu vực bản Sùng Chô khi có kế hoạch vốn theo giai đoạn 2020-2022.

BIỂU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 104/NQ-HĐND NGÀY 17/12/2019
VỀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ TÂM

(Kèm theo Nghị quyết số ~~104~~/NQ - HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của HĐND thành phố Lai Châu)

TT	Các nội dung kiến nghị	Giải quyết, trả lời	Kết quả giám sát
	CÁC KIẾN NGHỊ THUỘC UBND THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT		
	ĐÃ GIẢI QUYẾT		
I	XÃ SAN THÀNG		
1	Cử tri bản Phan Lìn: Đề nghị làm đường giao thông nội đồng cho bản đoạn từ rừng cấm vào đồi chè khoảng 2 km.	Việc làm đường nội đồng vùng chè cho bản đoạn từ rừng cấm vào đồi chè đầu nối với đường Phan Lìn đi Đông Pao đã thực hiện mở nền đường theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường nội đồng phát triển trong vùng chè (giai đoạn 4). Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo đi lại thuận tiện	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết
II	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri Sùng A Khoa - Bản Gia Khâu 1: Đề nghị thành phố bố trí kinh phí nâng cấp kênh Lùng Thàng - Gia Khâu 1 phục vụ tưới tiêu cho Nhân dân vì hiện nay kênh đã xuống cấp.	Kênh Lùng Thàng - Gia Khâu 1 mà cử tri đề nghị là tuyến kênh Hồ Vười. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri UBND thành phố đã giao phòng Kinh tế làm chủ đầu tư công trình. Hiện tại, dự án đã triển khai thi công theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố. Phần đầu hết năm 2020 công trình sẽ hoàn thành.	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết
III	PHƯỜNG ĐOÀN KẾT		

1	Cử tri tổ dân phố số 7: Đề nghị UBND thành phố mở đường giao thông đoạn nối cuối ngõ 151 từ nhà ông Trương Văn Thoa đến chợ Trung tâm chiều dài 102m, chiều rộng 2,6m có rãnh thoát nước.	UBND thành phố đã giao UBND phường tuyên truyền, vận động để Nhân dân và Nhà nước cùng làm. Hiện tại, phòng Quản lý đô thị đã triển khai thi công.	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết
2	Cử tri tổ dân phố số 3: Đề nghị UBND thành phố xem xét, đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa tổ dân phố số 3 để bàn giao cho tổ dân phố quản lý, sử dụng	UBND thành phố đã giao UBND phường Đoàn Kết hoàn thiện xong các thủ tục lập hồ sơ xin giao đất đối với nhà văn hóa tổ dân phố số 3 và các nhà văn hóa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường gửi Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định theo quy định	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
IV	PHƯỜNG QUYẾT TIẾN		
1	Cử tri tổ dân phố số 5: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Yamaha đến nhà máy gạch tuyler, trong thời gian qua nhà thầu thi công công trình quá chậm	Tuyến đường từ Yamaha vào nhà máy gạch Tuynel cũ, đoạn từ cọc 31 đến cuối tuyến, nhà thầu đã thi công xong tất cả các hạng mục được duyệt. Tuy nhiên, đoạn từ cọc D1 đến cọc 31, nhà thầu chưa thể thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã bàn giao xong mặt bằng, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6 năm 2020.	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết xong
2	Cử tri tổ dân phố số 5. Đề nghị sớm có quyết định đền bù cho các hộ gia đình tại dự án đường từ YAMAHA đến nhà máy gạch Tuyler vì nay đã có giá đất mới. Hiện nay các hộ gia đình thuộc diện đền bù mới chỉ được các cơ quan chuyên môn chỉ trả tiền theo phương án tạm tính.	UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Riêng về giá đất vẫn thực hiện theo Quyết định giá đất của UBND tỉnh Lai Châu cụ thể theo từng dự án. UBND thành phố sẽ chỉ trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết
V	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri bản Tả Xin Chải 1: Đề nghị làm rãnh thoát nước từ nhà ông Vùi Văn Quyền trường bản đến nhà ông Lù Văn Mèo vì đã nhiều năm nay bị	Hiện tại, Ban Quản lý dự án thành phố đã triển khai thi công	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết

	ách tắc, gây mất vệ sinh môi trường.		
	Cử tri Nguyễn Thị Hải - Tổ 23: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu làm đường bê tông (đoạn từ đường 4D gần Khu cá hồi cũ) lên đồi chẻ cho hơn 10 hộ gia đình và bóng điện chiếu sáng khu vực này. Vì chi hỗ trợ xi măng không thì các hộ đóng góp quá lớn không làm được.	Về đường bê tông đoạn từ đường 4D gần Khu cá hồi cũ lên đồi chẻ: UBND thành phố đã chỉ đạo phòng QLĐT lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” (nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu) trình UBND thành phố đầu tư khi bố trí được kinh phí. Đến nay, UBND thành phố đã cấp kinh phí cho UBND phường Đông Phong để cấp vật liệu cho nhân dân làm đường. Về bóng điện chiếu sáng: Để đảm bảo điện chiếu sáng đô thị trong các khu dân cư, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư và đầu nối vào hệ thống điện chiếu sáng công cộng của thành phố.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
3	Cử tri tổ dân phố số 25: Công thoát nước thải chảy từ Bệnh viện đa khoa tỉnh xuống bị vỡ công rất ô nhiễm môi trường tại vị trí số nhà 170 thuộc tổ 25 đề nghị sớm khắc phục.	UBND thành phố đã chỉ đạo phòng QLĐT khắc phục xong	Qua giám sát, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố giải quyết
	CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT		
	XÃ SAN THÀNG		
1	Cử tri bản Xéo Xin Chải: Đề nghị thành phố xem xét cấp kinh phí sửa chữa nhà văn hóa. công bản văn hóa bản Xéo Sin Chải được xây dựng từ năm 2006 đến nay đã xuống cấp.	Đối với nhà văn hóa, hiện tại đã sửa chữa xong tất cả các hạng mục. Còn công Bản văn hóa của bản, UBND thành phố sẽ tiếp tục xem xét, đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
	XÃ SÙNG PHÀI		
1	Cử tri bản Gia Khâu II: Đề nghị UBND Thành phố có giải pháp xin chủ trương cho đầu thầu hoặc bản giao đất lại cho chủ cũ những cơ sở điểm trường trên địa bàn xã hiện nay không sử dụng tránh lãng phí.	Đối với những cơ sở điểm trường không sử dụng nữa, UBND Thành phố đã tổng hợp trình UBND Tỉnh phương án xử lý nhà, đất theo quy định. Hiện tại UBND Tỉnh đã có Quyết định giao cho UBND Thành phố 05 điểm trường gồm: Nhà lớp học điểm Gia Khâu 2, trường TH và THCS xã Sùng Phài; Nhà lớp học điểm Gia Khâu 2, trường Mầm non xã Sùng Phài; Nhà lớp học điểm phân hiệu 2, trường Mầm non Hoa Ban,	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố

		<p>phường Quyết Thắng; Nhà lớp học điểm trường San Thàng 2, trường Tiểu học San Thàng; Nhà lớp học điểm trường Tả Xin Chải, trường Mầm non Hòa Mi, phường Đông Phong. UBND Thành phố đang tổng hợp đề nghị UBND Tỉnh điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định</p>	<p>Qua giám sát, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đang trình phê duyệt dự toán.</p>
2	<p>Cử tri các bản trên địa bàn xã Sùng Phái: Hiện nay thành phố đã có kế hoạch đo vẽ diện tích đất trên địa bàn chưa được đo vẽ, tuy nhiên trên địa bàn xã Nậm Loong một số lớn diện tích trước kia đơn vị đo đạc chỉ số hóa theo bản đồ mà không đo thực tế dẫn đến hiện nay có sự chồng lấn, nhầm lẫn rất khó khăn trong việc làm thủ tục về đất đai. Đề nghị thành phố bố trí kinh phí lập dự án đo lại toàn bộ diện tích đất cấp nhằm lần giữa các hộ dân xã Nậm Loong, tạo điều kiện thuận lợi cho quản trình làm thủ tục về đất đai.</p>	<p>Hiện tại, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính theo quy định.</p>	
III	<p>PHƯỜNG TÂN PHONG</p> <p>Cử tri tổ dân phố số 3: Một số hộ dân đã giải tỏa đất để thực hiện dự án ao cá Bác Hồ từ năm 2015, tuy nhiên đến nay các hộ vẫn chưa được giao đất TĐC để làm nhà vẫn phải đi thuê nhà ở ảnh hưởng đến cuộc sống. Vì vậy đề nghị sớm cấp đất cho các hộ dân; không tính tiền chậm nộp khi thực hiện nghĩa vụ tài chính và đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà từ tháng 7/2017 đến nay vì chưa được giao đất làm nhà ở.</p>	<p>Dự án cải tạo đường thanh niên (San gạt mặt bằng và hạ cos đường thanh niên) đến nay cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ bàn giao đất TĐC cho các hộ gia đình trong tháng 6 năm 2020 và tính tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ gia đình TĐC theo quy định.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>
IV	<p>PHƯỜNG ĐÔNG PHONG</p> <p>Cử tri tổ dân phố số 22: Đối với dự án Đường Đình Bộ Lĩnh đề nghị sớm có Quyết định quy chủ và đền bù để triển khai dự án.</p>	<p>UBND thành phố đang thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án Tuyến đường Đình Bộ Lĩnh. Đến nay, Tổ công tác xác minh của Tỉnh đã có kết quả xác minh.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố</p>

		UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, hoa màu và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.	
2	Cử tri tổ 23: Đề nghị có giải pháp khắc phục rãnh nước phía sau khu dân cư (đổi điện đơn vị Cơ động công an tỉnh) không có lối thoát nước, hố ga, công rãnh bốc mùi lên gây mất vệ sinh.	UBND thành phố đã chỉ đạo phòng QLĐT lập dự án triển khai vào năm 2020. Hiện phòng QLĐT đang lên phương án trình UBND thành phố.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
V	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG		
1	Cử tri Năm Lương 1 và Năm Lương 3: Đề nghị các cấp xem xét quan tâm giải quyết sớm đo đạc địa chính đối với các khu vực chưa được đo vẽ dẫn đến không được cấp GCNQSD đất	Hiện tại, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính theo quy định.	Qua giám sát, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trình phê duyệt dự toán
2	Cử tri bản Năm Lương 3: Đề nghị các cấp xem xét giải quyết một số gia đình tại bản Năm Lương 3 có đất bị nhà nước thu hồi tuy nhiên không sử dụng đến, nay nhà nước trả lại nhưng diện tích không đảm bảo so với ban đầu. Việc trả lại đất nhưng không được bàn giao lại dẫn đến các hộ không thể xác định được ranh giới đất nhà mình do vậy đề nghị thành phố đã giao lại đất cho các hộ sử dụng thì đề nghị thành phố thực hiện việc cắm mốc và số diện tích cụ thể cho nhân dân sử dụng	Hiện tại, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính theo quy định.	Qua giám sát, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trình phê duyệt dự toán
	CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT		
I	PHƯỜNG QUYẾT THẮNG		
1	Cử tri tổ dân phố số 9: Đề nghị các cấp xem xét sớm thi công công trình thoát nước tổ 9, khu vực này đã được phê duyệt đầu tư nhưng mãi không triển khai vào mùa mưa ngập úng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.	Công trình thoát nước tổ 9 đã được phê duyệt, nhưng đến nay chưa triển khai được do chưa thực hiện xong công tác GPMB vì còn 01 hộ dân chưa bàn giao đất.	Đoàn giám sát nhất trí với trả lời của UBND thành phố
II	XA SÙNG PHẢI		

1	<p>Cử tri Má A Chur – Bản Gia Khâu 2: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục triển khai đo đạc, cấp sổ đỏ cho nhân dân trong xã đợt 2 vì hiện nay nhiều hộ chưa được cấp sổ đỏ, nhiều sổ sai và thiếu diện tích, cấp chồng chéo</p>	<p>Dự án đo đạc địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng thể do Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư triển khai tại xã Nậm Loông đã kết thúc năm 2014. Đối với các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đề nghị các hộ liên hệ với bộ phận “Một cửa” xã Sùng Phai hoặc bộ phận “Một cửa” thành phố để đăng ký, kê khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo bộ thủ tục hành chính hiện hành.</p> <p>Đối với các giấy chứng nhận có sai lệch, thiếu diện tích, cấp chồng chéo: Trong ý kiến kiến nghị không nêu rõ cụ thể trường hợp nào nên đề nghị các hộ gia đình có ý kiến cụ thể với UBND xã Sùng Phai đề rà soát, xác minh; phối hợp với cơ quan chuyên môn làm rõ tồn tại, vướng mắc để điều chỉnh đúng cho các hộ gia đình theo quy định.</p>	<p>Qua giám sát, chưa triển khai đo đạc, cấp sổ đỏ như kiến nghị cử tri</p>
	<p>CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA BỔ TRÍ ĐƯỢC KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN</p>		
1	<p>XÃ SAN THÀNG</p>		
1	<p>Cử tri Bản Phan Lìn: Đề nghị thành phố xem xét chỉ đạo sửa chữa nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn cho bản Thành Công, bản Xéo Sin Chải; nương, rãnh thoát nước cho bản Thành Công, Lò Suối Tùng</p>		<p>Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí</p>
2	<p>Đề nghị làm đường bê tông nội đồng cho bản Lò Suối Tùng đoạn nhà ông Hoàng vào nương chè.</p>		<p>Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí</p>
3	<p>Cử tri bản Lò Suối Tùng: Đề nghị Thành phố xem xét làm rãnh thoát nước đường giao thông trực bản.</p>		<p>Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí</p>
4	<p>Đề nghị làm đê bê tông đường dân sinh đoạn cuối bản Lò Suối Tùng vào khu vực Sin Câu nối với đường bê tông của bản Sin Câu, huyện Tam Đường (khoảng hơn 1km).</p>		<p>Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí</p>

5	Cử tri bản Thành Công: Đề nghị làm nương thoát nước cho bản đoạn nhà Ông Long đến nhà bà Miến bản Thành Công	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
6	Cử tri Bản Cánh Đảng: Đề nghị làm đoạn nối tiếp nương cho bản đoạn từ bản Xéo Sin Chải đến rừng cấm để nhân dân lấy nước sản xuất.	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
7	Cử tri bản Lũng Than: Đề nghị thành phố xem xét đầu tư nâng cấp nương thủy lợi cung cấp nước phục vụ cánh đồng ruộng trước cửa bản và trên đầu bản để nhân dân sản xuất hai vụ	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
8	Đề nghị UBND thành phố xem xét đầu tư tiếp đường nội đồng nối tiếp đường NAPALUA và đoạn đường nội đồng phía trên đầu bản để nhân dân đi lại sản xuất, vận chuyển hành hóa.	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
9	Đề nghị đầu tư, xây dựng, nạo vét con suối nhỏ ở giữa bản Lũng Than. Khi có mưa to không thoát kịp nước tràn vào các hộ dân gây ngập úng và ảnh hưởng về người, tài sản của nhân dân.	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
II	XÃ SÙNG PHÀI	
1	Cử tri Giảng A Chảo – Bản Sin Páo Chải: Đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí đặt công thoát nước, đổ bê tông tuyến đường vùng chèn cửa bản để nhân dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa.	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
III	PHƯỜNG TÂN PHONG	
1	Cử tri tổ dân phố số 5: Bờ Taluy phía trên cùng đàng sau khu vực các hộ dân trục đường Lê Duẩn (tổ dân phố số 5) bị sạt lở đất, dài khoảng 20m, sâu 15m có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống khu vực này, đề nghị thành phố sớm có giải pháp khắc phục.	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
2	Cử tri Giáp Thị Chi - tổ dân phố số 19: Đề nghị thành phố xem xét nối đường Trần Văn Thọ với	Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí

	phố Kim Đồng để thuận lợi cho nhân dân đi lại.		được kinh phí
3	Cử tri tổ dân phố số 1: Đề nghị thành phố xem xét khảo sát làm rãnh thoát nước tại chân đường đi Sùng Phải giao nhau với đường 4D vì hiện nay mỗi trận mưa to nước, đất và các chất thải từ trên cao tràn ra đường ảnh hưởng đến người dân.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
4	Một số cử tri TDP số 19 và bản Tả Làn Than: Đề nghị Thành phố xem xét khác phục hệ thống thu nước, thoát nước tránh tình trạng mỗi trận mưa to nước không thoát kịp tràn vào nhà dân cụ thể ở 1 số vị trí như sau: Phía trên núi đường đi Nùng Nàng (tại nương thu nước vành đai thành phố từ tổ 19 về bản Tả Làn Than); đoạn cuối đường Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh giao nhau với phố Nguyễn Thái Học.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
IV	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri Nguyễn Thị Hoa - Tổ 23: Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét làm đường bê tông dọc nương thoát nước đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Ngà đến phần đất nhà bà Nguyễn Thị Hoa (thuộc Dự án kênh thoát nước khu Đội 5, thị xã Lai Châu cũ), vì mỗi mùa mưa, lũ đoạn đường này lầy lội, bẩn; gây khó khăn cho nhân dân trong lao động và sản xuất.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
2	Cử tri tổ dân phố số 23: Đề nghị quan tâm lắp điện chiếu sáng tại khu dân cư dãy 2 (đối diện Cơ động Công an tỉnh).		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
3	Cử tri bản Tả Xin Chải 1: Đề nghị làm đoạn đường nhựa nối từ trạm y tế phường đến nhà ông Khoa bản Tả Xin Chải 1.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí

4	Cử tri 16 hộ - Tổ 24 và bản Tả Xin Chải 1: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ nguyên vật liệu để Nhân dân góp công sức làm đường bê tông đoạn từ ao cá trung đoàn 880 - chạy thẳng xuống nhà ông Lò Văn Quan dài khoảng 300m, mặt đường rộng 4m cho thuận tiện đi lại.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
V	PHƯƠNG QUYẾT TIẾN		
1	Cử tri Bùi Khánh Thuận - TDP số 2: Đề nghị thành phố xem xét đầu tư nâng cấp mương thoát nước từ khu vực gạch Bloc qua Doanh nghiệp Tùng Lâm xuống đến TDP số 3 của phường để tránh ngập úng và gây thiệt hại hoa màu trong mùa mưa.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
2	Cử tri Trương tiêu học Quyết Tiến: Đề nghị Thành phố xem xét đầu tư lắp đèn đỏ tại ngã tư giao giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ dân phố số 6 phường Quyết Tiến, kê phân lan cho người đi bộ.		Tại thời điểm giám sát UBND Thành phố chưa bố trí được kinh phí
	CÁC KIẾN NGHỊ THUỘC ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ GIẢI QUYẾT		
	ĐÀ GIẢI QUYẾT XONG		
1	XÃ SAN THÀNG		
1	Cử tri bản Phan Lìn: Đề nghị Điện lực thành phố Lai Châu xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường điện sinh hoạt cho bản Phan Lìn chiều dài khoảng 300m với 10 hộ (tuyến từ trại giam đến nhà ông Cãi), hiện nhân dân kéo điện bằng cột tạm không đảm bảo an toàn.	Hiện tại, Công ty Điện lực Lai Châu đang triển khai xây dựng tuyến đường điện sinh hoạt cho bản Phan Lìn cấp cho 10 hộ (đoạn từ trại giam đến nhà ông Cãi), hiện đã thực hiện xong hạng mục công việc đúc móng và dựng cột.	Qua giám sát, kiến nghị cử tri đã được cơ quan điện lực thành phố Lai Châu giải quyết
	CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT		
1	PHƯỜNG ĐÔNG PHONG		
1	Cử tri tổ dân phố số 24: Đề nghị Điện lực thành phố xem xét cho đường điện hạ thế xuống 4 cụm	Đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Lai Châu đang triển khai xây dựng tuyến đường điện sinh hoạt	Qua giám sát, kiến nghị cử tri đang được cơ quan điện lực

	<p>dân cư trong tổ 24 để đảm bảo cho việc dùng điện sinh hoạt và sản xuất vì nhân dân trong tổ sản xuất các mô hình chuồng trại, áo cá rất nhiều, như hiện nay là không đảm bảo.</p> <p>Cử tri tổ dân phố số 24: Đề nghị quan tâm đầu tư đường điện xuống khu dân cư tại các ngõ trong TDP số 24 vì hiện nay nhân dân tự dựng cột kéo dây rất nguy hiểm</p>	<p>khu tổ dân phố số 24 dọc tuyến đường đi Đông Pao (đoạn từ sau Bệnh viện đa khoa tỉnh đến cây xăng Đông Pao). Hiện đã thực hiện xong hạng mục công việc đào đục móng, dựng cột và kéo dây dẫn.</p>	<p>thành phố Lai Châu giải quyết</p>
2		<p>Công ty Điện lực Lai Châu đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thiết kế xây dựng tuyến đường điện sinh hoạt vào ngõ tổ dân phố số 24 tuy nhiên đến bước thỏa thuận vị trí chôn cột, hướng tuyến, cấp có thẩm quyền cấp phép không đồng ý đầu tư vào khu vực trên do vướng quy hoạch. Điện lực thành phố kính đề nghị UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Điện lực thành phố khảo sát và có biên bản làm việc để Điện lực thành phố có cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án đường điện sinh hoạt khu vực trên.</p>	<p>Qua giám sát, kiến nghị cử tri đang được cơ quan điện lực thành phố Lai Châu giải quyết</p>
	<p>CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT</p>		
1	<p>PHƯỜNG QUYẾT TIẾN</p> <p>Cử tri Tổ dân phố số 3: Đề nghị Điện lực Lai Châu đi dờri cột điện nằm trong phạm vi đất của các gia đình khu vực đường tránh ngập ra những vị trí phù hợp vì hiện nay dây điện chạy qua nóc nhà gây nguy hiểm cho nhân dân</p>	<p>Các hộ gia đình thuộc khu vực đường tránh ngập – phường Quyết Tiến hiện đang được cấp điện an toàn, liên tục, ổn định thuộc tuyến đường dây 0,4kV sau TBA số 5A. Các vị trí cột điện thuộc công trình: Chồng quá tải lưới điện khu Trung tâm tỉnh lý - thị trấn Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được Điện lực Lai Châu (nay là Công ty Điện lực Lai Châu) đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1126 DLI/ĐLC-QLXD ngày 12/10/2004 V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – Tổng dự toán công trình; Chồng quá tải lưới điện khu Trung tâm tỉnh lý - Thị trấn Phong Thổ - tỉnh Lai Châu. Công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20/5/2005. Trước khi xây dựng, chủ đầu tư đã thực hiện đúng các bước theo quy định của Nhà nước.</p> <p>Điện lực thành phố xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ khảo sát chi tiết, lập kế hoạch đăng ký danh mục cải tạo tuyến đường điện trên khi có kế hoạch vốn.</p>	<p>Đoàn giám sát nhất trí với nội dung trả lời của điện lực thành phố, thực tế cột điện chưa được đi dờri.</p>
1			